



ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ตามที่ สำนักงาน ป.ง. ได้มีประกาศสำนักงาน ป.ง. ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ กรณีการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างทุกกรณี หรือกรณีตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการ เหตุจากเกษียณอายุและลาออกจากราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ง. ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ การรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และการบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งผลงานโดยให้จัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์ตามที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคล ถึงสำนักงานเลขาธิการกรม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ หากไม่ส่งผลงานภายในกำหนด จะถือว่าไม่ผ่านการประเมิน และหากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานดังกล่าวไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้างและคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเทพสุ บวรโชติदारา)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บัญชีรายละเอียดผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
แบบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ตำแหน่งที่คัดเลือก	ผู้ผ่านการคัดเลือก	ผลงานที่จะขอรับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน / สัปดาห์ผลงาน	หมายเหตุ
๑	ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (นิติกรเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๘ ส่วนกลาง	นายสุทธิศักดิ์ สุมน นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๘) ส่วนปฏิบัติการ งานคดี ๑ กองคดี ๑	๑. การเสนอขอให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ราย พลดำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก (รหัสคดี ๐๓๗๖/๒๕๕๗) ๒. การเสนอขอให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ราย บริษัท เวสต์เอเวอร์ จำกัด กับพวก (ซินแสโซกุล) (รหัสคดี ๐๐๘๖/๒๕๖๐) ๓. การเสนอขอให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ราย พันตำรวจโท บรรยีน ตั้งภากรณ์ กับพวก (รหัสคดี ๐๒๕๒/๒๕๕๙) ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน - รูปแบบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการธุรกรรมเพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน	๑. นางสาวสรญา แสนโสดา สัดส่วนผลงาน ร้อยละ ๕ ๒. นายอภิรักษ์ นวลสุวรรณ สัดส่วนผลงาน ร้อยละ ๕ ๓. นายเสนีย์ ทิพย์พิทักษ์ สัดส่วนผลงาน ร้อยละ ๕ ๑. นางสาวสรญา แสนโสดา สัดส่วนผลงาน ร้อยละ ๕ ๒. นายเสนีย์ ทิพย์พิทักษ์ สัดส่วนผลงาน ร้อยละ ๕ ๓. นายวิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สัดส่วนผลงาน ร้อยละ ๕ ๑. นายวิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สัดส่วนผลงาน ร้อยละ ๕ ๒. นายกิตติบัตี จุมนูโล สัดส่วนผลงาน ร้อยละ ๕	

๑๖